

เรื่อง แจ้งขยายระยะเวลาการจองซื้อและชำระค่าหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Preferential Public Offering: PPO) ครั้งที่ 2

เรียน กรรมการและผู้จัดการ  
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1.ใบจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน PPO ฉบับใหม่

ตามที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2566 ของบริษัท เค.ซี.พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ซึ่งจัดประชุมเมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2566 ได้มีมติอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียน 6,143,011,274 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.70 บาท โดยมีราคาเสนอขาย 0.12 บาทต่อหุ้น คิดเป็นมูลค่า 737,161,352.88 บาท เพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้นโดยไม่มีจัดสรรให้ผู้ถือหุ้นที่จะทำให้บริษัทฯ มีหน้าที่ตามกฎหมายต่างประเทศ (Preferential Public Offering: PPO) ในอัตราส่วนการจัดสรร 1 หุ้นสามัญเดิม ต่อ 1.70 หุ้นสามัญเพิ่มทุน โดยเศษของหุ้นให้ปัดทิ้ง โดยมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัทฯ หรือ ประธานกรรมการบริหาร หรือผู้รับมอบอำนาจจากคณะกรรมการบริษัทฯ หรือผู้รับมอบอำนาจจากประธานกรรมการบริหาร เป็นผู้มีส่วนในการดำเนินการพิจารณากำหนดเงื่อนไข และรายละเอียดในการดำเนินการที่เกี่ยวข้องกับการเพิ่มทุน และการออก เสนอขายและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน เพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม ตลอดจนการ ปรับเปลี่ยน / ขยายระยะเวลาเริ่มและสิ้นสุดการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน การแก้ไขถ้อยคำ หรือข้อความในเอกสาร รายงานการประชุมผู้ถือหุ้น หนังสือบริคณห์สนธิ และ/หรือคำขอต่างๆ และ/หรือดำเนินการใดๆ ที่เกี่ยวข้องและจำเป็น เพื่อให้ปฏิบัติเป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียนในการยื่นจดทะเบียนเพิ่มทุน จดทะเบียนของบริษัทฯ ต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ รวมถึงการนำหุ้นสามัญเพิ่มทุนเข้าเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ และการ นำส่งข้อมูลเอกสารหลักฐานต่อ สำนักงาน ก.ล.ต. ตลาดหลักทรัพย์ฯ หรือหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

สืบเนื่องจากเมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 2566 โดยประธานกรรมการบริหาร ผู้ซึ่งได้รับมอบอำนาจจากที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2566 ได้พิจารณาขยายระยะเวลาการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน PPO โดยมีสาเหตุเนื่องจากบริษัทฯ ได้รับแจ้งจากกลุ่มผู้ถือหุ้นเดิมหลายรายของบริษัทฯ ถึงความไม่สะดวกในการจัดเตรียมเงิน จึงได้ขยายระยะเวลาการเพิ่มทุน ในช่วงวันที่ 31 กรกฎาคม จนถึงวันที่ 11 กันยายน 2566 ต่อมาบริษัทฯ ได้รับแจ้งจากกลุ่มผู้ถือหุ้นเดิมข้างต้นว่ามีความจำเป็นที่ไม่สามารถจัดเตรียมเงินได้ทันในช่วงวันจองซื้อหุ้นดังกล่าวได้ บริษัทฯ จึงได้พิจารณาแล้วเห็นว่า เพื่อให้ผู้ถือหุ้นเดิมมีความพร้อมในการจัดเตรียมเงิน และให้การดำเนินการเพิ่มทุนสอดคล้องกับกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องเพิ่มเติม บริษัทฯ จึงให้มีการขยายระยะเวลาการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน PPO โดยมีรายละเอียดการขยายระยะเวลาการจองซื้อหุ้นเพิ่มทุนครั้งที่ 2 ดังต่อไปนี้

รายการ	เดิม	แก้ไขเป็น
วันจองซื้อและชำระราคาหุ้นสามัญเพิ่มทุน PPO	31 กรกฎาคม ถึง 11 กันยายน 2566 (29 วันทำการ)	31 กรกฎาคม ถึง 12 ตุลาคม 2566 (52 วันทำการ)

ทั้งนี้ บริษัทฯ ตระหนักดีว่าการขยายระยะเวลาการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน PPO ออกไปนั้น อาจส่งผลกระทบต่อสิทธิของผู้ถือหุ้นรายย่อยที่จองซื้อหุ้นและชำระเงินค่าหุ้นเพิ่มทุนให้แก่บริษัทฯ ตั้งแต่ช่วงแรกของระยะเวลาการจองซื้อ บริษัทฯ จึงได้ประสานงานเพื่อชี้แจงเหตุผลและสร้างความเข้าใจไปยังผู้ถือหุ้นที่ใช้สิทธิจองซื้อหุ้นเพิ่มทุนมาก่อนหน้านี้ ซึ่งผู้ถือหุ้นจำนวน 15 รายมีความประสงค์จะยังใช้สิทธิต่อไป อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ ได้ตัดสินใจอยู่บนพื้นฐานของประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ โดยคาดหวังว่าจะได้รับเงินเพิ่มทุนเพื่อใช้ในการดำเนินธุรกิจ จึงจำเป็นต้องขยายระยะเวลาการใช้สิทธิจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน PPO ของบริษัทฯ ออกไปอีกครั้ง

อนึ่ง รายละเอียดและเงื่อนไขอื่นๆ ที่เกี่ยวกับการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน PPO อาทิ ราคาเสนอขาย จำนวนหุ้นที่เสนอขาย การชำระเงิน ใบจองซื้อหุ้น เป็นต้น ยังคงเป็นไปตามเดิมที่กำหนดไว้ทุกประการ ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นสามารถใช้ใบจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน PPO ฉบับใหม่ ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยได้เช่นกัน

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

-อมรศักดิ์ วิศิษฎ์ภูมิพงศ์-

---

(นายอมรศักดิ์ วิศิษฎ์ภูมิพงศ์)

กรรมการ,รองกรรมการผู้จัดการ และประธานกรรมการบริหาร  
บริษัท เค.ซี.พีร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน)